

Số: 199 /BC-UBND

Hòn Đất, ngày 29 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Công văn số 559/STTTT-TTBCBC ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn huyện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai, thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, các trường học tập trung triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm nhân dịp Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, UBND huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Nhân ngày Sách Việt Nam, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức các buổi triển lãm sách trong đó có tuyên truyền các sách có liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây, mở thêm chuyên trang, chuyên mục, nội dung tuyên truyền chủ yếu về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” ; Chương trình hành động số 47 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bên cạnh đó thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông, nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển cho học sinh, sinh viên, mọi cấp, bậc học, đặc biệt là

phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên các đoàn thể, chính trị - xã hội, trong tuyên truyền biển, đảo tại địa phương. Ngoài ra, thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền đoạn file MP3 được 40 chương trình với tổng thời lượng 400 phút, nội dung dung về các bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, Vai trò nhiệm vụ, tầm vóc ý nghĩa lịch sử chính trị của đội Hoàng Sa kiêm quản lý Trường Sa; Quy hoạch không gian biển cho phát triển du lịch... chú trọng hỗ trợ cho các cơ quan, ban ngành huyện thông tin các văn bản, kết quả tuyên truyền, hoạt động về Biển, đảo của ngành trong huyện.

2. Công tác tuyên truyền.

Từ đầu tháng 9/2018 đơn vị đã thực hiện mở **Tiết mục “Tuyên truyền biển đảo”** trên hệ thống loa truyền thanh không dây của huyện. Tính đến ngày 20/8/2020, đơn vị đã thực hiện 208 tiết mục tuyên truyền biển đảo; Thời lượng tuyên truyền hơn 4.000 phút. Số lượng tin bài sản xuất/ khai thác tuyên truyền là 382 tin bài. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện thông tin tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook như Radio Hòn Đất; Hoa Sứ Trắng, Xứ Hòn New; Hòn Đất quê hương Anh Hùng.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, các hoạt động tuyên truyền triển lãm sách, báo tuyên truyền biển đảo Việt Nam ở các thư viện trường học....

Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện thường xuyên tuyên truyền theo hệ thống nâng cao nhận thức về chủ quyền, biển đảo Việt Nam cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong huyện, đặc biệt là thanh niên trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển, đảo khác trên Biển Đông.

II. Đánh giá kết quả thực hiện

Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhìn chung đạt được những kết quả nhất định, nhờ bám sát các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đang từng bước hình thành nên các lĩnh vực công nghiệp trong hoạt động văn hóa, qua đó đã có những đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục được triển khai đến các cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện.

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền ở một số ngành, đoàn thể, địa phương có những thời điểm triển khai còn chậm, định hướng chưa kịp thời, chủ động,

nhất là những vấn đề, vụ việc được dư luận quan tâm.

III. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân với nhiều hình thức phù hợp để nhân dân thông suốt, có nhận thức đúng đắn về vai trò chủ thể và trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và các cuộc sinh hoạt tập thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thường xuyên tuyên truyền cổ động, xây dựng pano, áp phích, băng rol...nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc góp phần giữ gìn biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh tiếp tục duy trì chuyên mục xây dựng chương trình phát sóng theo định kỳ về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông quan tâm đầu tư cho huyện một số thiết bị như: Trang bị ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, một số phương tiện hỗ trợ công tác tuyên truyền; nâng cấp trang thiết bị cho hệ thống phát thanh huyện, trang bị trạm Truyền thanh xã để đảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về lĩnh vực thông tin-truyền thông về chuyên môn để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất. *Vũ*

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH TT;
- Trung tâm VH TT và TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV Hải;
- Lưu.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Tân

